

BÁO CÁO

Đánh giá rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội điểm MTTQ cấp xã trong toàn tỉnh

Căn cứ Chỉ thị 25-CT/TW, ngày 20/5/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thông tri hướng dẫn số 24/TT-MTTW-BTT, ngày 30/5/2013 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chỉ thị 19-CT/TU, ngày 05/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Các văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về thực hiện chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử theo nhiệm kỳ của MTTQ và các đoàn thể chính trị;

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh đã ban hành các Kế hoạch, Hướng dẫn về tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ X;

Để tổ chức thành công Đại hội MTTQ cấp xã tiến tới Đại hội MTTQ cấp huyện và cấp tỉnh đảm bảo đúng tiến độ, nguyên tắc và hướng dẫn của cấp trên. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tiến hành đánh giá rút kinh nghiệm sau chỉ đạo Đại hội điểm MTTQ cấp xã tại 11 đơn vị trong toàn tỉnh với các nội dung sau:

I. Kết quả công tác chỉ đạo, triển khai Đại hội và Đại hội điểm MTTQ cấp xã

1. Kết quả công tác chỉ đạo, triển khai.

1.1. Công tác chỉ đạo của Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành ủy

Trên cơ sở Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, Ban Thường vụ 14 huyện, thị, thành ủy đã ban hành văn bản chỉ đạo Đại hội MTTQ cấp xã tiến tới Đại hội MTTQ cấp huyện (10 đơn vị ban hành Chỉ thị, 04 đơn vị ban hành Công văn chỉ đạo).

Thường trực cấp ủy 14 huyện, thị xã, thành phố đã giao cho các Ban của Đảng phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành công tác rà soát thực trạng tình hình cán bộ chủ chốt MTTQ cấp xã, cấp huyện và thống nhất:

- Xây dựng phương án thực hiện chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử theo nhiệm kỳ Đại hội của MTTQ theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương Đảng; cấp xã: 122 vị (41 Chủ tịch, 65 Phó Chủ tịch, 16 Ủy viên Thường trực), cấp huyện: 04 vị (01 Chủ tịch, 03 Phó chủ tịch).

- Phê duyệt phương án giới thiệu, phân công, bố trí cán bộ để Đại hội MTTQ các cấp hiệp thương cử giữ chức danh Chủ tịch MTTQ cấp xã theo đúng quy hoạch và các văn bản chỉ đạo của Trung ương Đảng, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, của Tỉnh ủy Quảng Ninh, của Đảng đoàn MTTQ tỉnh Quảng Ninh. Đến thời điểm hiện tại 13/14 địa phương đã hoàn thành phương án bố trí Chủ tịch MTTQ cấp xã là công chức cấp xã, cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn, chức danh Chủ tịch